

แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร หลังหักงบสำรองจ่าย 5% แบ่งเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและรายจ่ายอื่น ไม่น้อยกว่า 80% (สำหรับ 6 โครงการ ๆ ละ ไม่เกิน 3 กิจกรรม ทั้งนี้ ไม่ตั้งโครงการ/กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่คณะฯ ดำเนินการให้ เช่น ปฐมนิเทศ, บัณฑิตนิเทศ, รับประทานปริญญา เป็นต้น และไม่สนับสนุนรายการจ่ายค่าของที่ระลึกในโครงการของหลักสูตร ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนของที่ระลึกจากคณะฯ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ)
2. หมวดตอบแทนใช้สอยวัสดุ ไม่เกิน 20% ทั้งนี้ไม่สนับสนุนการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ต

ยุทธศาสตร์	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและรายจ่ายอื่น	
	โครงการของหลักสูตร	คำชี้แจงเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	1. <b>โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา หลักสูตร ....</b> กิจกรรมที่ 1 นิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 2 สัมมนาหลังการฝึกงาน/สหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 3 สหกิจศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี/หมวดรายจ่ายอื่น) <u>ข้อกำหนด</u> - วงเงินไม่เกิน 30% ของงบประมาณที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร หลังหักงบสำรองจ่าย - คำสั่งอาจารย์นิเทศกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงานต้องสอดคล้องกัน - หน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษาต้องเป็น stakeholder ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของโครงการนิสิต	หลักสูตรอาจเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งนี้ สนับสนุนเฉพาะโครงการพัฒนานิสิตตาม PLO ของหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		หลักสูตรอาจเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งนี้ สนับสนุนเฉพาะโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน	2. <b>โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ หลักสูตร ....</b> 3. <b>โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หลักสูตร ....</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน		หลักสูตรอาจเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งนี้ สนับสนุนเฉพาะโครงการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลงานของนิสิต

ยุทธศาสตร์	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและรายจ่ายอื่น	
	โครงการของหลักสูตร	คำชี้แจงเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)		หลักสูตรอาจเพิ่มโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งนี้สนับสนุนเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (inbound/outbound) กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ